

Số: **94** /GM-BTTTT

Hà Nội, ngày **16** tháng 9 năm 2013

GIẤY MỜI

Kính gửi:

Để công tác thúc đẩy phát triển IPv6 trong giai đoạn II - Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6 được lan tỏa một cách sâu rộng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo triển khai IPv6 tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung, doanh nghiệp sản xuất thiết bị và phần mềm. Hội thảo là dịp để người tham dự được trao đổi thảo luận về cơ hội, thách thức, vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung, doanh nghiệp sản xuất thiết bị, phần mềm trong việc chuyển đổi IPv6. Xin trân trọng kính mời quý công ty tham dự.

Thời gian: 01 buổi bắt đầu từ 8 giờ 30 thứ Tư ngày 09/10/2013.

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 – Nhà B - Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông,
Số 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Nội dung chi tiết: Tham khảo thông tin đính kèm.

Trân trọng./.

**TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Mạnh Lâm

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
TRIỂN KHAI IPv6 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ NỘI DUNG,
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM**

Thời gian	Nội dung	Đơn vị phụ trách
8h-8h30	Đón tiếp đại biểu	VNNIC
8h30 - 8h35	Giới thiệu đại biểu và chương trình hội thảo	VNNIC
8h35 - 8h40	Lãnh đạo Bộ phát biểu khai mạc	Lãnh đạo Bộ
8h40 – 9h	Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Tầm quan trọng, ý nghĩa & xu thế bắt buộc của quá trình chuyển đổi IPv6 theo kế hoạch hành động quốc gia. Hiện trạng triển khai IPv6 tại Việt Nam; mạng IPv6 quốc gia. Định hướng trong thời gian tới. Sự phát triển của doanh nghiệp và triển khai IPv6.	VNNIC
9h - 9h15	Cơ hội, vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung, doanh nghiệp sản xuất thiết bị, phần mềm trong việc chuyển đổi IPv6. Các chính sách khuyến khích, ưu đãi về IPv6 đối với các doanh nghiệp.	Vụ CNTT
9h15 - 9h30	Các tiêu chuẩn/quy chuẩn công nghệ về IPv6. Một số yêu cầu về IPv6 trong cung cấp nội dung Internet, sản xuất thiết bị & phần mềm.	Vụ KHCN
9h30 - 9h45	Nghỉ giải lao	
9h45 - 11h00	Phát biểu tham luận của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung, doanh nghiệp sản xuất thiết bị, phần mềm. Trao đổi, thảo luận các giải pháp, phương hướng phối hợp thực hiện công tác thúc đẩy phát triển IPv6 trong thời gian tới.	Doanh nghiệp và Các đơn vị của Bộ
11h00 - 11h30	Lãnh đạo Bộ kết luận, chỉ đạo	Lãnh đạo Bộ